

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๒๐๒๒



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๕๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ส) ๓๓๕๒๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ ๑ การขยายวงเงินสินเชื่อและปรับปรุงวิธีดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท การขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท การขยายระยะเวลาดำเนินการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง วงเงินสินเชื่อ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และการขยายระยะเวลาและปรับปรุงวิธีดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานรัฐ ตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้ว โดยในส่วนงบประมาณดำเนินงาน สมควรให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนกับเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคายางตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความสามารถของสถาบันเกษตรกร ธุรกิจยางและผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานรัฐในการดูดซับปริมาณผลผลิตยางออกจากระบบ รวมทั้งเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศและส่งเสริมการแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าตามความต้องการของตลาด ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางทั้งระบบให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว


๒. ในการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อยืนยันและรับรองสิทธิในการขอรับค่าชดเชยของเกษตรกรให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามสถานการณ์ราคายางอย่างใกล้ชิด โดยหากราคายางยังคงลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่สามารถควบคุมได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและสาระสำคัญของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อป้องกันผลกระทบต่อภาระงบประมาณของภาครัฐในระยะยาว

/๓. นอกจากนี้ ...

๓. นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังต้องให้ความสำคัญกับมาตรการต้นทางเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตในสวนยางให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในการควบคุมและส่งเสริมการลดพื้นที่การทำสวนยางในพื้นที่ที่ขาดความเหมาะสมและเหมาะสมน้อย การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นที่มีศักยภาพทดแทนสวนยาง และการลดจำนวนต้นยางเพื่อปลูกพืชแซมยาง พืชร่วมยาง และทำอาชีพเสริมในสวนยาง รวมถึงการป้องกันและยุติปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำสวนยาง ทั้งนี้เพื่อดูแลให้มีการผลิตยางในปริมาณที่เหมาะสมกับสถานการณ์การผลิตและการตลาดยางของโลกที่ต้องเผชิญกับปัจจัยผลกระทบรอบด้าน และส่งเสริมการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร เพื่อทดแทนรายได้ที่ลดลงจากการทำสวนยางเพียงชนิดเดียว ที่มีความเสี่ยงด้านราคาเพิ่มมากขึ้น ในระยะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑

E-mail: suriyon@nesdb.go.th